

ศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย ดินและหินถล่มจังหวัดชุมพร

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด**

ที่ ชพ ๐๐๒๑/ว ๐๑๕

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ถึง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง องค์กรภาคเอกชน และองค์กรอิสระ

ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๘

ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ พายุโซนร้อน หวามกอ (VAMCO) จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง และอ่อนกำลังลงเคลื่อนเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางตามลำดับ ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร

สำหรับจังหวัดชุมพร มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ ๗๐-๘๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

ฉะนั้น เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติดังนี้

๑. แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทราบ เตรียมการป้องกันระมัดระวังอันตราย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ และให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
๒. แจ้งเตือนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

๓. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดภัย จัดเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และสามารถติดตามสภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th)

๔. หากสถานการณ์มีความรุนแรงให้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทุกกระยะจนกว่าสถานการณ์จะยุติ ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐ ๗๗๕๐ ๓๒๓๐, ๐ ๗๗๕๐ ๑๒๐๗

(นายวงศศิริ พรหมชนะ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร